



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันอังคารที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขยับวันประกาศ 'โอเน็ต' 5 เม.ย.นี้รู้ผล

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการสมัครระบบแอดมิชชันปีการศึกษา 2553 เหลือ 3 องค์ประกอบคือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (จีพีเอเอ็กซ์) คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และการทดสอบความถนัด (แอฟทิจูดเทสต์) โดยยกเลิกการใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (จีพีเอ) และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) นายวิจิตร ศรีสุวาน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ไม่ขอให้ความเห็นเพราะเท่าที่ทราบ มติ ทปอ.

ยังไม่ลงตัวยังมีการถกเถียงกันอยู่ และไม่มีความชัดเจนว่าข้อสอบวัดความถนัดจะจัดทำเสร็จทัน และเริ่มใช้ในปี 2553 ได้หรือไม่



คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการใช้แอฟทิจูดเทสต์แทนเอเน็ต แต่หนักใจกับการลดสัดส่วนจีพีเอเอ็กซ์และจีพีเอ จากร้อยละ 30 เหลือเพียงจีพีเอเอ็กซ์ ร้อยละ 10 เพราะเป็นการสวนกระแสของกระทรวงศึกษาธิการที่พยายามดึงเด็กให้สนใจการเรียนในห้องเรียน และเห็นว่าการลดสัดส่วนดังกล่าวทำให้เด็กหันไปเรียนกวดวิชา จึงอยากให้คงสัดส่วนจีพีเอเอ็กซ์ไว้ร้อยละ 30 เท่าเดิม และแทนที่จะลดสัดส่วนน่าจะมาช่วยกันดูแลให้คะแนนเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

และหาก ทปอ.ไม่มั่นใจคะแนนจีพีเออย่างไร สพฐ.ยินดีรับฟัง และยินดีจะแก้ไขให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งพร้อมตรวจสอบเรื่องเกรดเพื่อ

นายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะรองประธาน ทปอ.คนที่ 1 กล่าวว่า ยืนยันว่าสาเหตุของการยกเลิกการใช้จีพีเอรายกลุ่มสาระในปี 2553 ไม่ใช่เป็นเพราะไม่มั่นใจในมาตรฐานของโรงเรียน หรือกลัวเกรดเฟ้อ แต่จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลจีพีเอกับจีพีเอเอ็กซ์ พบว่ามีความสัมพันธ์กัน ส่วนการยกเลิกเอเน็ตเพราะการวัดผลซ้ำซ้อนกับโอเน็ต

ด้าน นางจรรยาพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้รายงานว่าจะเลื่อนการประกาศคะแนน โอเน็ตก่อนกำหนด จากเดิมวันที่ 10 เม.ย. เป็นวันที่ 5 เม.ย. เวลาประมาณ 21.00 น